



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๕๐๗ / 2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spirit of Asean  
ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน Spirit of Asean โดยคัดเลือกและจัดตั้งโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียน Sister school มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีหน้าที่ในการขยายเครือข่ายและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการอำนวยการ

นายลิขิต	เพชรผล	ประธานกรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	กรรมการ
นายจเด็จ	อาศนะ	กรรมการ
นายอำมาตย์	นิรันดรกุล	กรรมการ
นายสมศักดิ์	ด้วงอ้อม	กรรมการ

หน้าที่ -ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### 2. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายลิขิต	เพชรผล	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นายอนันต์	เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางพิมพ์ภาคย์	บุตรจันทร์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ	กรรมการ
นางวนิดา	จิตโคกกรวด	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นายมานพ	ดีงาม	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	กรรมการ
นายสุพุมลย์ชาติ	วาทวิจารย์	หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด	กรรมการ
นายเผ่า	พันธ์โคตร	กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์	กรรมการ
นายจันทน์	กิตติสกล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กรรมการ
นายฉลอง	รักษากักดี	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	กรรมการ
นางสาวจริยาพร	สจิมทอง	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นางสาวปณิตธร	พยัคฆกุล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นางสุขสรานู	เข้มทอง	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางกวีนา	ศิลาธรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางศศิธร	ไวทย์ยางกูร	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางสาวนิตยา	เสนาคำ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางเจริญศรี	ชูถิ่น	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	กรรมการ
นายทรงสิทธิ์	พิริยชูสิทธิ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	กรรมการ

นายสุรชาติ	สาระแสน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	กรรมการ
นางกัลยาณี	พลบำรุง	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางพรจิตต์	ไกรขุนทด	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางลัดดาวัลย์	อุปลา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางสุชาดา	ทองสมบูรณ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางสมจิตร	ชินบุตร	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางยุพิน	ภูคำแสน	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางบุญช่วย	กัณหาบัว	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางรัชนิย์	เชิดสูงเนิน	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางมัญชรี	ศิรีรัตน์	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางอัมพร	จริยพันธุ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางนันทยา	พรหมกุล	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางนิธิตา	เป้าศรี	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางอรนุช	ไวบรรเทา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางวิภา	เมืองสอน	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางยุพิน	ขุนทอง	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางอุบล	เจริญศิริ	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นายสนิท	เนียมสา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นายปรีดา	मुखพรหม	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นายวิเชียร	เสาวกุล	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นายปัญญา	พราหมณ์ไธสง	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางเพชรรัตน์	แพงปัสสา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ	อนันตกุล	ครูสอนภาษาเวียดนาม	กรรมการ
นางสาวพีเลวรรณ	คงสุวรรณสม	เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา	กรรมการ
นางสุพิชญ์ญา	ศศิวรรณพงศ์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นางดาราร	คำเพราะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นายสุรชาติ	สารแสน	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์	กรรมการ
นายอาคม	ศรีระโสภา	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์	กรรมการ
นางสาวรัชณี	ภูหลงเพี้ย	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
นางเสน่ห์	พวงมาลา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางกัญชญาภัทร์	ไชยเดช	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ - จัดทำหลักสูตรอาเซียนที่เหมาะสมกับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ดำเนินการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย

- กำกับดูแลและให้คำปรึกษาศูนย์อาเซียนศึกษาและศูนย์เครือข่าย

- จัดทำสื่อการเรียนรู้และข้อมูล เพื่อบริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียน โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอื่น ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

- จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษาและครูผู้เชี่ยวชาญภาษา วัฒนธรรมและวิชาการที่เป็นจุดเด่นของอาเซียน

## 3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

นางนารีรัตน์	พรหมสาขา ณ สกลนคร	ประธานกรรมการ
นางสุดาวดี	โชติเกียรติเวช	กรรมการ
นางลัดดาวลัย	อุปลา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ตลอดจนการดำเนินงาน  
- สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

## 4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นายสุพล	พรหมกุล	ประธานกรรมการ
นางสาวบรรจง	มุกดา	กรรมการ
นางสาวจุฑามาศ	อนันตกุล	กรรมการ
นางสาวพิไลวรรณ	คงสุวรรณสม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - จัดเตรียมแบบฟอร์มประเมินผล สรุปและประเมินผลการจัดการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556



( นายลิขิต เพชรผล )

ประธานกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

